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๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
-ไม่ม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณ าแล้วเสร็จ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
เพี่อพิจารณา0
๕.!ร) การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอย พ.ศ ในวาระที่ ๒ ขั น้แปรญัตติ
นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาฯ

-ได้แจ้งว่า ตามที่สภาเทศบาลตำบลเวียงตาล ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ ในวาระที่ Is ขั น้แปรญัตติ (วาระท ๑)
เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล สมัยสามัญสมัยที่๔ ครั้งที่๑เมื่อวันที่๒๑ธันวาคม Isctb(ร: นั น้

ต่อไปเปนการพิจารณาในวาระที่ ๒ ช นัแปรญัตติ ผมขอเสนอให้มีการตั้งคณ ะกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภาฯ เพื่อทำการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ,
.... ใน่วาระที่ ๒ ขั น้แปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอ ย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม
นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาฯ

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านหนึ่งท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

ได้กล่าว่า ถ า้ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นก็ถือวำที่ประชุมมีมติเห็น ขอบตามที่ผมเสนอ ผมขอมติที่
g ประชุม โดยการยกมีอครับ

ที่ประชุม เลขานการสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลเวียงตาลครบองค์ประชุม จำนวน ๑๐ คน
ที่ประชุม
ตำ บลเวียงตาล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ
(มีสมาชิกสภาฯ จำ นวน ๑๑ ท่าน เห็นชอบ จำ นวน ๑๐ เสียง ประธานสภาฯ ไม่ใช้สิทธิออกเสียง ๑ เสียง)

มีมติเห็นชอบ การดังคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา เพื่อพิจารณาร่างเทศ บ ญัญัติเทศบาล

/นายเสาร์คำ...



นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาฯ
- ได้กล่าวว่า เมื่อที่ประชุมได้มีมดิแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาๆ ซึ่งระเบีย-บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคั-บการประชุมสภาท้ฐงถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั■บที่ ๓)
พ.ศ.๒csr๖๕ ข้อ๔๕ วรรคแรกญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องลิ่นต้ องทิชิารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุม
สภาท้องลิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระ รวดเดียว ผู้บริหาร
ท้องลิ่นหรือสมาซิกสภาท้องลิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของอำนวนผ ู ท้ี่ อยู่ใ-นประชุมจุะเป็มต้เสมคูก็{ด้
ประชุมสภาท้องลิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนนให้ที่ประ.
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรร มการแปรญัตดิ จงขอให้สมาขิก
สภาฯ ซึ่งเป็นกรรมการแปรญัตติ ดำเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบา ลตำนลเวียงดๅล เรื่อง การกำจัดสิ่ง
ปฏิถูลและมูลฝอย
ที่ประชุม

เมื่อที่
ชุมสภาท้องถิน

ไดร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัณณตเทศบาลตำบลเวียงดาส เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิถูลและมลฝอย
โดยพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เป็นรายข้อ จำ นวน ๓๓ ข้ อ และบัญชีค่าธรรมเนียมต่อท้าย
เทศบัญญัติดังกล่าว แล้วไม่มีความเห็นให้มีการแก้เขหรือเพิ่มเติมเป็ นอย่างอื่น

นายเสาร์คำ ไชยวรรถ3 ประธานสภาฯ
- ไดกล่าวว่า เมือสมาซิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างเทศ บ ญัญัติดังกล่าว

ซึงไม่มีสมาซิกสภาผู้ใดขอแปรญัตติหรือเสนอเป็นอย่างอื่นถือว่าที่ปร ะชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเติม
จึงขอให้เลขานุการสภาฯ วำมีสมาซิกสภาฯ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ก่อนจะมีการขอมติที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบจำนวนสมาซิกสภาฯ ในที่ประชุม สมาซิกสภาเทศบาลที่ประชุม

ตำบลเวียงตาลครบองค์ประชุม จำ นวน ,
นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาฯ

๑๐ คน

- ได้กล่าวว่า เมอสมาซิกสภาฯ ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม เพิ่อให้การให้ความเห็นขอบ
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง การกำจัดสื่งปฏีถูลและมูลฝอย •»^.ศ ในวาระที่ 1ร
ขั น้แปรญัตติ
ที่ประชุม มีมีมดิเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

พ.ศ ในวาระที่ ๒ ขั น้แปรญัตติ
(มีสมาชิกสภาฯ จำนวน ๑ต ท่าน เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เอียง ประธานสภาฯ ไม่ใช้สิทธิออกเอียง ๑ เอียง)

๔.๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ ในวาระที่ ๓ ขั น้ลงมติ
นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาฯ

- ได้แจ้งว่า สืบเนื่องที่ผ่านมา ตามที่สภาเทศบาลตำบลเวียงตาลได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ โดยผ่านวาระที่

ะเพื่อให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ ๓ ในการลงมติว่าจะให้ต ราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ซึ่งจะไม่มีการ
อภิปราย (เว้นแต่ล้ามีเหตุอันควร และสภาฯ ได้ลงมติให้มีการอภิปราย)  ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วย
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องลิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๖๔ ข้อ ๔๒ ในการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ประชุมสภา ท อ้งลิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ล า้มี
เหตุอันสมควร

และวาระที่ ๒ ไปแล้วนั้น
แล

/ซึ่งก่อนจะ...



ชื่งก่อนจะมีการขอมติที่ประชุมสภาฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ ร่างเทก็บัญญัติเทศบาลตำบล
เวียงตาล เรอง การกำจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ เพื่อตราเป็นเทก็บัญ ญัตนั้น จะขอตรวจสอบจำนวนสมาซิก
สภาฯ ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ที่ประชุม
ตำบลเวียงตาลครบองค์ประชุม จำนวน ๑๐ คน

เลขานุการสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบจำนวนสมาซิกสภาฯ ในที่ประชุม สมาซิกสภาเทศบาล

นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาฯ

- ได้กล่าวว่า เมื่อสมาซิกสภาฯ ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม เพื่อให้การให้ความเห็นชอบการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกู ลและมูลฝอย พ.ศ ในวาระที่ ๓ ซ น้ลง
มติโดยการยกมือครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ การลงมติร่างเทศบัญญ้ตเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกู ล

และมูลฝอย พ.ศ ในวาระที่ ๓ ซ น้ลงมติ
(มีสมาซิกสภาฯ จำนวน ๑๑ ท่าน เห็นชอบ จำ นวน ๑๐ เสียง ประธานสภาฯ ไมใช้สิทธิออกเสียง ๑ เสียง)

การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำชิ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหมวด ค่าครุภัณฑ์๕:'.๓

เพื่อตั้งรายการใหม่ จำ นวน ๒ รายการ
นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาฯ

- ได้แจ้งว่า ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาลได้เสนอญัตติการพิจารณาโ อนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบลงทุน ในหมวด ครุภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ก็. ๒๕:๖๓ ข้อ ๒๓) จำนวน รายการ เป็นเงิน
๓๔,๕:๐๐.- บาท เพื่อเสนอขอความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ จำปี พ.ก็, ๒๕:๖๖ ต’อสภาฯ
(ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข ๑)

ซึ่งในส่วนของรายละเอียดขอให้ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไปครับ

นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรี

- ได้แจ้งว่า ด้วยได้รับรายงานจากงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำ น กัปลัดเทศบาลตำบล
เวียงตาล ว่าสำนักปลัด และกองคลัง มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่ ายประจำปี พ.ก็. ๒๕:๖๖ เพื่อตั้ง
รายการใหม่ งบลงทุน ในหมวด ค่าครุภัณฑ์ จำ นวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๓๔,๕:๐๐.- บาท

๑. สำ น กัปลัดเทศบาล จำ นวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท
จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๐,

- ซึ่งในส่วนของรายละเอียดขอมอบหมายให้หัวหนัาสำนักปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียด
เหตุผลความจำเป็นของการโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ต่อที่ประชุมสภ าฯ ต่อไปครับ

๒. กองคลัง ๐๐๐ บาท

/นางปริศนา...



๕

นางปริศนา กิติธะนะ ห วัหน้าสำนักปลัด
- ไดชแจงว่า ด้วยงานยุทฃคาสตร์และง'นประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งจากงาน

และงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ว่ามีความประสงค์โอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปึ พ.ศ. ๒(5:๖๖ เพื่อตั้งรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๓(ร:,(Too บาท ในงบ
ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ ด งันี้

โอนเพิ่ม

ป้องกันและบรรเทาสารารณภัย

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทน1น หมวด ค่าครุภัณฑ์๑.

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
-  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉึดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมีก (InkTank Printer)

เปนเงิน ๗,(too บาท เพอจ่ายฟนค่าจัดชื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
(InkTank Printer) จำ นวน ๑ เครองๆ ละ ๗,๕:๐๐ บาท โดยใช้เกณฑ์ราคากล างและคุณลักษณะพื้นศูานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ]£}๕๖๔ ประกาศ ณ ว นัที่ ๓๐ ธ นัวาคม ๒๕:๖๔ ข้อที่ ๔๐
เหตุผล เพื่อใช้ในการปฏิบัติของหัวหน้าฝ่ายปกครอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ

เครื่องบันทึกข้อมูลการเดืนทางของรถ (GPS) พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดืนทางของรถ (GPS) พร้อมอุปกรณ์ จำ นวน
โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหาตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ไม่ปรากฏในบัญขีมาตรรูาน
ครุภัณฑ์ เหตุผล เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกออกได้ประกาศบังคับว่าภา ยในสิ้นปี ๒(£๖) รถโดยสารและ

ด้อฃึนไป ทุกคันในประเทศ ต้องมีระบบ GPS Tracking ปัจจุบันเทศบาลตำ บลเวียงตาลมี

ด.

๑ ชุดๆ ๗,๐๐๐ บาท

รถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐

#

รถบรรทุกนํ้า ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐ci๔๘ ลำปาง ซึ่งเป็นรถขนาด ๑๐ ล้อ จำ นวน (5J ค นั
จึงมีความจำเปนต้องดำเนินการติดตังระบบ GPS ด งักล่าว หากถ้าไม่ติดตั้งระบบตังกล่าว กรมการขนส่งทางบกไม่
สามารถดำเนินการต่อภาชีรถยนต์ดังกล่าวได้ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อความปลอดภัยของผ้ปฏิบ้ตืงๅน

โดยโอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินการ หมวด ค่าใฃ้สอย
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและข่อมแซม เป็นเงิน

บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
จึงขอนำเรียนขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภาฯ ซึ่งในส่วนของรายเอียดก ารโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายเพื่อตังรายการใหม่ของกองคลัง จะไดให้ผู้อำนวยการกอ งคลังได้ชื้แจงเหตุผลต่อไปคะ

๓๔,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าข่อมแซม

นางทัศนืย์ พิมสอน ผู้อำนวยการกองคลัง
- ได้ชี้แจงว่าด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลเวียงตาลมีความประสงค์ที่ขออ' นมัติโอนงบประ

รายจ่ายขึนใหม่ ในงบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับการปฏิ บ ตัิหน้าที่และเพิ่มประลิทธิภาพในการ
ปฏิบ้ตงาน ในส่วนของงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ด งันี้

มาณ

/โอนตั้งรายการ...



โอนตั้งรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์แทบเล็ต แบบท เอ เปนเงิน เอ๐,0๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อคอมพิวเตอร์แท็บ

เลต แบบท เอ จำนวน ๑ เครองๆ ละ เอ๐,0๐0 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ราคากลางและ
พนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ป็บ บัเดือน ธ นัวาคม \ปี๕^๔ ตามประ
๖๕๖๔ ข้อ ๑๔

คุณลักษณะ
กาศ ณ ว นัที่ ๓๐ ธ นัวาคม

โดยโอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินการ รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ เพีอจ่ายเปนค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัต ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า

เข่าต้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบ'บอิเล็กทธคูนิกส์ (GFMIS) เป็น
เงิน เอ๐,๐๐๐ บาท

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรืธีกๅรงบประบๅ£^^ฏ, 3ฐงค่nวิปกf
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายใ'นงบลงทุบ โดยการโอนเพื่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ
ปรมาณ คุณภาพเปลยน หรอโอนไปตังรายการใหม่ ใหเปนอำนาจอ'บมัติของสภาท้ ถูงกิ่บ จึงขอ‘นำเรียบต่อที่
ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นขอบต่อไป

นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาๆ
- ได้กล่าวว่า ตามที่ท่านนายกฯ ห วัหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกอง คลัง ได้ชื้แจงต่อที่ประ

สภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ครับ
ที่ประชุม ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น

ชุม

นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาฯ
- ได้กล่าวว่า ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ซึ่งก่อนจะขอมดิในวาระบี้ ขอให้

ท่านเลขาบุการสภา ตรวจสอบจำนวนสมาซิกสภาฯ ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่
ที่ประชุม เลขาบุการสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม สมาซิกสภาเทศบาล
ตำบลเวียงตาลครบองค์ประชุม จำนวน ๑๐ คบ

นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาฯ
ได้กล่าวว่า เมอสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม จึงขอมดิที่ประชุม เพื่อให้การให้ความเห็นขอบ

การพิจารณา โดยการยกมือครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ตั ง้รายการใหม่ จำ นวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๓๔,๔0๐.-

(มีสมาชิกสภาฯ จำ นวน ๑๑ ท่าน เห็นขอบ จำ นวน ๑0 เสียง ประธานสภาฯ ไมโซัสิทธิออกเสียง ๑ เสียง)

พ.ศ. ๒๔๖๖ ในหมวด ค่าครุภัณฑ์ เ
บาท

พื่อ

/๔.๔ การพิจารณา...



๕.๔ การพิจารณาคัดเลอกรายชื่อสมาซิกสภาเทศบาล เพื่อร่วมเป็นคณะกรรม การกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวึยงตาล
นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาฯ

- ได้แจ้งว่า ด ว้ยนายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล ได้ขอเสนอญัตติการพิจาร ณาคัดเลือก
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพเทศบาลตำบลเวียงตๅล จำ นวน
๒ ท่าน เพอให้เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนไห
องคํกรปกครองส่วนท้องถินดำเนินงานและบริหารจัดระบบหลัnประลันสุชภาพ ในว^;ดับ'ด้ฏงfjบหวืฏพื้-^jพื่ พ ต_
๒๕๖(รi ลงวันที่ ๑๓ ก นัยายน ๒๕๖(ร) เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนห ล กัประกันสุขภาพตำบลเวียงตาล เป็นไป
ได้ความเรียบร้อย (รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข ๒)

ซึ่งในส่วนของรายละเอียดขอให้ท่านนายกๆ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไปครับ

นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล
- ได้ชี้แจงว่า ด ว้ยได้รับแจ้งจากงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ขอพิจารณาคัดเลือกสมาซิก

สภาเทศบาลเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเว ียงตาล จำนวน ๒ ห่าน เพื่อให
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินงาบและบริหารจัดระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง ลิ่■นหรีอพึ้นที่ พ.ค, ๒(^๖๑ ลงวันที่
กันยายน ๒ดั๖๑ ไนส่วนของรายละเอียดขอมอบหมายให้นักพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ใด้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ

นายฤทธิเดช คล้ายมณี น กัพัฒนาชุมชน
- ได้ชี้แจงว่า ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและ

๑๓

บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

g

หรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ก นัยายน ๒๕๖๑ ข้ อ ๑๓ ให้กรรมการตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปินั น้

ปัจจุบันคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลเวียงตาล จะได้หมดวาระลงในวันที่ ๒๙ ธ นัวาคม
๒๕๖๕ และในส่วนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบ จากสภาฯ เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสบุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื น้ที่ พ,ศ. ๒๔๖๑ ลงวันที่ ๑๓
ก นัยายน ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาอ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
จำ นวน ๒ คน สำ น กังานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเวียงตาลจึงขอนำส่งเ รื่ องเข้าสู่การประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเวียงตาล เพื่อพิจารณาดำเนินการคัดเลือกสมาซิกสภาเทศบาลตำบลเวี ยงตาล จำนวน ๒ ท่าน เพื่อดำรง
ตำ แหน่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเวียงตาล เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลเวียงตาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอนำเสนอต่อที่ ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยสมาชิกสภาที่ได้รับมอบหมายตามคำสั ง่เดิมที่หมดวาระได้แก่

น

๑. นายบุญเย็น ว งัขวา
๒. นางโสภา คำปันแก้ว สมาซิกสภาเทศบาล เขต ๑

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

/นายเสาร์คำ...



๘

นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล
- ได้กล่าวว่า ขอไท้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกที่จะเป็นคณะกรรมการก องทุนหลักประกั1

สุขภาพเทศบาลตำบลเวียงตาล จำนวน to ท่าน โดยการเสนอชื่อทีละคนพร้อม ผู้ร บัร0งจำนวน 1ร คนครับ
ที่ประชุม
นายสมพล ตองใจ สมาซิกสภาเทศบาล เขต ๑ - ขอเสนอ นายบุญเย็น ว งัขวา สท. เขต ๑

โดยมี นายพัฒนา สท. เขต ๒ และยอดอุทา

นางจารุณี ใหม่ยศ สท. เขต 1อ เป็นผู้รับรอง
นายธืระยนต์ ทรายมูล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ - ขอเสนอ นางโสภา คำ ปันแก้ว สท. เขต ๑

โดยมี นางสาวประภาศรี ศรีฉัตรใจ สท. เขต to และ
นายบุญเย็น ว งัขวา สท. เขต ๑ เป็นผู้รับรอง

นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาเทศบาลตำบล
- ได้กล่าวว่า มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกไม่ครับ

ที่ประชุม

นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาเทศบาลตำบล
- ได้กล่าวว่า ถ้าไม่มีสมาซิกสภาฯท่านใดจะเสนอจะขอมดิที่ประชุมในกา รแต่งตั้งสมาซิกสภาฯ

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงตาล โดยการยกมือครับ ซึ่งก่อนจะขอมดิใน
วาระนี้ ขอใท้ท่านเลขาบุการสภา ตรวจสอบจำนวนสมาซิกสภาฯ ว่าครบองต์ประชุมหรือไม่
ที่ประชุม
ตำบลเวียงตาลครบองคประชุม จำ นวน ๑๐ คน

ไม่มี

เลขาบุการสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบจำนวนสมาซิกสภาฯ ในที่ประชุม สมาซิกสภาเทศบาล

ที่ประชุม เห็นชอบ การคัดเสือกรายชื่อสมาซิกสภาเทศบาล เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัๅ
สุขภาพเทศบาลตำบลเวียงตาล จำ นวน ๒ ท่าน ได้แก่

๑. นายบุญเย็น
๒. นางโสภา

ว งัชวา สมาซิกสภาเทศบาล เขต ๑
คำปันแก้ว สมาซิกสภาเทศบาล เขต ๑

(มีสมาชิกสภาฯ จำนวน ๑๑ ท่าน เห็นชอบ จำ นวน ๑0 เสียง ประธานสภาฯ ไมใช้สิทธิออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรีองอื่นๆ
นายพัฒนา ยอดอุทา สมาซิกสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล เขต ๒

- ได้เสนอกระท้ถามว่า ขอสอบถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านายกเทศม นตรีตำบล
เวียงตาล ว่าความคืบหน้ากรณีคดีป่าไม่แจ้งดำเนินคดีกับเทศบาลตำบลเวียงตาล กรณีโครงการก่อสร้างถนนบ้าน
นายโด้ง หมู่ที่ ๖ บ า้นทุ่งเกวียน เป็นประการใด

นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาฯ
- ได้กล่าวว่า ตามที่นายพัฒนา ยอดอุทา สมาซิกสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล  เขต ๒ได้เสนอ

กระทู้ถาม ขอให้ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไปครับ

/นายนิวัฒน...



๙

นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล
- ได้ซ็แจงว่า กระผมขอตอบกระทถามที่นายพัฒนา ยอดอุทาสมาซิกสภาเทศบา ล เขต Ie) ได้

สอบถามกรณีความคืบหน้าคดืป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีกับทางเทศบาลตำ■บล เรีyงตๅล โครงการก่อสร้างถนนเส้น
บ า้นนายโต้ง หมู่ที่ ๖ บ า้นทุ่งเกวียน ว่าทางเทศบาลตำเนินการไนพื้น ที่ ป่าตามพระราขบ้ญญัดิป่าไม้
ชึ่งทางเทศบาลตำบลเวียงตาลได้ตำเนินการขอความเป็นธรรมจากคณะกรรมาริ การการทร-จุๅยูตำ^าจุ กาวิ
ปกครองท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เณะคณะกรรมาธิการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร กรณีเทศบาลตำบลเวยงตา ลไม'ได้รับความเป็นธรรมในการ
ตำ เนินการในพนทป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 1ร๔๘๔ ขณะนี้อผู่ในระหว่างการตรวจสอบจ้อเท็จจริงของ
คณะกรรมาธิการซึ่งได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวจ้องเข้าไปให้จ้อมูลและจ้
จ้อเท็จจริงแล้วจะสรุปผลส่งหน่วยงานที่เกี่ยวจ้องต่อไป

ซึ่งกระผมจะได้ประสานขอสำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการการกระ จายอำบาจุ
การปกครองท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการการบ้องกัน

ะปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรในเรองด้งกล่าว เพื่อจะได้นำมาแจ้งให้สมาซิกสภา
เทศบาลตำบลเวียงตาลทราบอีกครั้งหนึ่ง

พ.ศ.๒๔๘๔

จ้อเท็จจริง และคาดว่าหลังจากตรวจสอบ

แล

นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาๆ
ได้แจ้งว่า มิสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือกระท้ถามอื่นอีกหรื อไมครับ

ที่ประชุม ไม่มึ

นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์ ประธานสภาฯ
- ได้แจ้งว่า ล า้ไม่มีสมาซิกสภาท่านใดจะสอบถาม จะขอปิดประชุมในวันนี้ ครับ

ประธานสภาฯ สั ง่ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงซ็อ) ผู้บ นัทึกรายงานการประชุม
(นายๅฒิพล มณฑาทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงตาล

เลขาบุการสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล



๑๐

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงาน การประชุมเมื่อ
...พี่ ๔. มกราคม ๒ct๖๖ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต าล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๖
เมื่อวันที่ ๒๘ ร น้วาคม ๖^ มีเนึ้'อหาครบถ้วนถูกต้องสมชุ[รณ์แล้วทุ กประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ว นัที

) >

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางจารุณี ใหม่ยศ)
สมาซิกสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล เขต ๒

ๆ
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

(นายสมพล อินตามา)
สมาซิกสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล เขต ๑

'M
กรรม

(นายประเสริฐ ตาคำแปง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล เขต ๑

กรรมการ การ

Q

-ขอรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

./(ลงชื่อ)
(นายเสาร์คำ ไชยวรรณ์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล

Q


